



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง	สื่อ
1. “ททบ.5-ก.เกษตร-JD.com” ผนึกกำลัง ช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตร เจาะ...	mlmnewsonline.com
2. มั่นใจคนทะเลักงานกัญชาบุรีรัมย์ ขยายปลูกอีก12เขต-พัทลุงก็คึกคัก	มติชน (กรอบบ่าย)
3. ผุดฟาร์มมาตรฐาน'จังหวัด'เกษตรต้นเป็นสินค้าส่งออก	แนวหน้า
4. เดินหน้ายกระดับการจัดสวัสดิภาพช้าง	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
5. ไปรษณีย์ไทย ช่วยเกษตรกรไทย คัดของดีทั่วไทย รับฝากขาย รุกช่องทาง...	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
6. มั่นใจคนลั่นงาน'กัญชาบุรีรัมย์' 'ผอ.'ลั่นไม่มีกั๊กเทคนิคการปลูก	มติชน (กรอบบ่าย)
7. คอลัมน์: เดินหน้าชน: เพื่อนให้ดี ตั้งรมต.	มติชน (กรอบบ่าย)
8. จัดคิวใหม่วัคซีนเข็มแรก 'บึกตู่'ถอนตัว	มติชน (กรอบบ่าย)
9. เอกชนไม่เอารมต.ยี้ จี้ปรับได้มือบริหาร คลังจ่อผูกมาตรการ ช่วยขรก.1ล้านคน	มติชน (กรอบบ่าย)
10. เกษตรเลี้ยงป้อนนครศรีฯฮับอุตสาหกรรมยางแห่งอาเซียน	posttoday.com

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ mlmnewsonline.com

หัวข้อข่าว : “ททบ.5-ก.เกษตร-JD.com” ผนึกกำลัง ช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตร เจาะ...

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : - หน้า : -

MLMNEWSONLINE เจาะทุกประเด็น เข้าถึงทุกข่าวสาร ส่งตรงถึงมือคุณ



เจาะทุกประเด็น เข้าถึงทุกข่าวสาร ส่งตรงถึงมือคุณ

NEWS UPDATE INSURANCE NETWORK MARKETING BUSINESS ENERGY & INNOVATION CSR. LIFESTYLE  
PHOTO MOVEMENT SPECIAL INTERVIEW ARTICLE MLMNEWS CH.



## “ททบ.5-ก.เกษตร-JD.com” ผนึกกำลัง ช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตร เจาะตลาดจีน

admin - 27 กุมภาพันธ์ 2021 - Photo Movement

Photo Movement

พลโท รัชชี่ กิติญาณทรัพย์ (ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในฐานะตัวแทนกองทัพบก พร้อมด้วย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร(คนกลาง) เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศความพร้อมจับมือกับ JD ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซประเทศจีน นำสินค้าไทยเกษตรไทย เช่น ทุเรียน ข้าวหอมมะลิ อีกทั้ง ผ้าไหมไทย เครื่องสำอาง เครื่องหนัง และสินค้าระดับพรีเมียมที่ผู้บริโภคจีนต้องการ ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ JD.com หวังเป็นช่องทางช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรรวมถึงผู้ประกอบการไทย

TAGS: ข่าวททบ.5

ค้นหา

Search

แชร์บทความ



เรื่องล่าสุด

“ไทยฉลาดฯ” รับอนุมัติส่งโควิด-19 ดันยอดขายเครื่องสำอางเพิ่มขึ้นปี 04 โต 8-10%

“ททบ.5-ก.เกษตร-JD.com” ผนึกกำลัง ช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตร เจาะตลาดจีน

ปตท. สนับสนุน 20 ล้านบาท พัฒนา “ChulaCoV19 vaccine” ช่วยคนไทยสู้โควิด-19

กัลฟ์ ร่วมมือ MEA ลงนาม MOU

BSCP จับมือภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ ฟันทุระเบิดบึงภาค “พญูทะเล” บริเวณเกาะเสม็ด จ.ระยอง

สนับสนุนโดย



รหัสข่าว: I-1210228000644

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17<sup>th</sup> FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com

# มั่นใจคนทะเลักงานกัญชาบุรีรัมย์ ขยายปลูกอีก12เขต-พัทลุงก็คึกคัก

ผอ.ท้องที่บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมข้อมูลที่พัก-ร้านอาหาร-สันทนการรับนักท่องเที่ยวใน 'กัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน' ส่วนสกลฯพัฒนาทำน้ำชูปกล้วยเตี้ยว (อ่านต่อหน้า 5)

## งานกัญชา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดงานมหกรรม "กัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน" ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 ว่า ในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ภายหลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. เดินทางไปเปิดงานอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่าย

วันเดียวกัน ภายใต้นางจะมีการสัมมนาวิชาการ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง และร่วมจะอยู่ในเวลาที่สัมมนาด้วย โดยพูดในประเด็นบ้านละ 6 ต้น ผันที่เป็นจริง

นพ.กิตติกล่าวว่า สธ.มีโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชาทางการแพทย์ บ้านละ 6 ต้น ภายใต้วิสาหกิจชุมชน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด สธ. โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการแห่งแรกไปแล้วที่บ้านโนนมาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โนมาลัย อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และกำลังจะกระจายรูปแบบการปลูกไป 12 เขตสุขภาพ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ในฐานะหน่วยงานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จึงต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการนำนโยบายกัญชาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

"การปลูกกัญชา 6 ต้น เป็นนโยบายที่ สธ.ตั้งเป้าให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการสามารถนำกัญชาไปปลูกที่บ้านได้ อันเป็นการลดต้นทุนการปลูก โดยเมื่อ

ปลูกแล้วให้ส่งดอกที่ปลูกได้ให้โรงพยาบาลภาครัฐที่รับรองมาตรฐานการผลิตจีเอ็มพี (GMP) ไปแปรรูปเป็นยา ส่วนเกษตรกรสามารถนำไปกึ่งกาน ลำต้น และราก ไปใช้ประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ประสานเขตสุขภาพทั้ง 12 แห่ง เตรียมการ 4 ข้อ ก่อนดำเนินการ ได้แก่ รัฐบาลทางทั้งหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจชุมชนควรตั้งเป้าหมายนำกัญชาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

เช่น ภาครัฐควรชัดเจนว่าจะนำกัญชาไปใช้กับผู้ป่วยโรคใด เป็นยาแผนไทยหรือยาแผนปัจจุบัน ส่วนวิสาหกิจชุมชนควรวางแผนว่าจะนำ ใบ ราก ลำต้น ไปสร้างอาชีพได้อย่างไร เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีกลางทางที่มีมาตรฐาน" นพ.กิตติกล่าว

ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาฯกล่าวว่า ในกรณีของการผลิตเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องมีหน่วยงาน หรือสถานที่การผลิตที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จัดหาต้นทางที่ดี การปลูกกัญชา 6 ต้น ส่วนใหญ่จะดำเนินการในเกษตรกรรายย่อย ยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐอีกมาก ทั้งเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ องค์ความรู้ในการปลูก ปักชำ การดูแลระหว่างปลูก การเก็บเกี่ยว ดึงหน่วยงานพันธมิตรมาเสริมทัพ นอกจากนี้ การทำให้กัญชาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องอาศัยความ



**ปรุงยา** - นางนาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายภูมิเกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผวจ.พัทลุง ร่วมเก็บใบกัญชานำไปเป็นส่วนประกอบยาสมุนไพร รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่แปลงสาธิต รพ.สต.บ้านนาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์

ร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ช่วยในการจัดหาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ช่วยในการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ช่วยในการจัดจำหน่าย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งภาคเอกชนที่ช่วยทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาด

ขณะที่ น.ส.กัญญารัตน์ ท่วมโธสง ผอ.ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยถึงงานมหกรรม "กัญชาัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน" ในวันที่ 5-7 มีนาคมนี้ ว่า มหกรรมดังกล่าว สาธารณสุขจังหวัดจะเป็นแม่งานหลัก ส่วนห้องเที่ยวและกีฬาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร รวมถึงนันทนาการอื่นๆ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดพร้อมให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้ว

"งานกัญชาัญชงมีทั้งนิทรรศการ ต้อนรับอาหาร เวชสำอาง นวัตกรรมกัญชงสร้างมูลค่า รวมถึงการเรียนรู้เพื่อต่อยอด นอกจากนี้ ยังมีจุดรับบริการตรวจรักษาฟรีของคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กัญชาจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ เรียนรู้เพื่อต่อยอดกับเวิร์กช็อป กัญชา กัญชง ฟรีทุกวัน ส่วนแต่เป็นโปรแกรมที่ประชาชนทุกระดับชั้นอยากเข้าไปชมและสัมผัส" น.ส.กัญญารัตน์กล่าว

น.ส.กัญญารัตน์กล่าวว่า จากข้อมูลทราบว่า มีคนลงทะเบียนทางออนไลน์แล้วกว่า 5,000 คน และคาดว่าจะมีคนพลัดถิ่น พนักงานอีกหลายเท่าตัว และคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานมหกรรมกัญชา กัญชง 360 องศา ไม่น้อยไปกว่าการจัดงานพันธุ์บุรีรัมย์ไปเมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่มีคนเดินทางมาเข้างานมากกว่า 1.5 แสนคน

"สำหรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้ เดินทางมาได้โดยไม่ต้องกักตัว ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องผ่านการสอบสวนหาเชื้อโควิดก่อน โดยผู้ตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองจำนวนเงิน 600 บาท หากไม่พบเชื้อจะสามารถท่องเที่ยวได้อย่างเสรี" น.ส.กัญญารัตน์กล่าว

ที่ จ.สกลนคร ผศ.ดร.ณรรค์ ทศนัส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืช

เสฟติดสมุนไพรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร กล่าวว่า ขณะนี้งานวิจัยด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ ประสบความสำเร็จและคืบหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเริ่มดำเนินการปลูกกัญชาใน 2 โรงเรือน มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 จนใช้ประโยชน์สูงสุดจากกัญชาสายพันธุ์ทางกระบอกผลิตสารสำคัญเข้าตำรับยาแพทย์แผนไทย กว่า 130,000 ชวดหรือซอง จนปัจจุบันเป็นต้นแบบของการปลูกกัญชาที่มีประสิทธิภาพ และมีคู่มือพร้อมจัดอบรมแก่วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ที่สนใจไปแล้ว 4 รุ่น ให้มีมาตรฐานการปลูกวัตถุดิบ ให้ทราบว่าจะกัญชาทำอะไรบ้าง ในการคัดเลือกขยายพันธุ์ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูกได้

"ตอนนี้เรากำลังใช้ระบบควบคุมการปลูกอัตโนมัติ เพื่อควบคุมการปลูกให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งดิน น้ำ ปุ๋ยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในทางการแพทย์ จะเห็นได้จากผลผลิตของเรา สายพันธุ์ทางกระบอก 1 ต้นจะให้ผลผลิต ดอกสดถึง 2 กิโลกรัม ปกติจะได้แค่ 1 กิโลกรัม ใบที่มีความแก่สมบูรณ์สำหรับตำรับยาแพทย์แผนไทยถึง 1 กิโลกรัม ขณะเดียวกัน นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ กำลังพัฒนาทำอาหารพัฒนาสูตร ผงปรุงรส น้ำชงกัญชาเดี่ยว เครื่องสำอาง เพื่อหาคาบไคชนาการว่ามีอะไรบ้างในสารสำคัญของกัญชา เช่น สมุนไพร ยาหม่อง โดยเฉพาะพัฒนาสายพันธุ์เพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ ให้กับทางการแพทย์ในการส่งเสริมกัญชาต่อสุขภาพ ทั้งยาโรค และโภชนาการด้านอาหารในอนาคต" ผศ.ดร.ณรรค์กล่าว

ที่ จ.พัทลุง บริเวณแปลงสาธิตปลูกกัญชา บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง นางนาที่รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนายกiewicz วงศ์ระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมในกิจกรรมเก็บเกี่ยวไปกัญชาหนึ่งเดียวในภาคใต้ เพื่อนำไปกัญชา และส่วนประกอบ ไปสกัดเป็นยาสมุนไพรรักษาผู้ป่วยโรค มะเร็ง และโรคอื่น ๆ ซึ่งเป็นแห่งแรกในภาคใต้

นายกiewiczกล่าวว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลจัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย จึงได้

มอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ ร่วมกับ อบต.นาปะขอ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรผสมผสานบ้านนาปะขอ ปลูกกัญชา วัตถุประสงค์ เพื่อนำผลผลิตกัญชา ไปเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตตำรับยาแผนไทย ที่มีกัญชาปรุงผสม ได้แก่ ตำรับยาน้ำมันสนันไตรภพที่ปลอดภัย และนำผลผลิตกัญชา ส่งเป็นวัตถุดิบให้กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรไทย ผลิตเป็นยาแผนไทย

สำหรับกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ ประกอบด้วย การสาธิต การปรุงอาหารจากกัญชา และชมแปลงสาธิตการปลูกกัญชาเพื่อสุขภาพ ทดลองทานอาหารที่ผลิตจากใบกัญชา และน้ำต้มสมุนไพรกัญชา โครงการปลูกกัญชา ที่ อบต.นาปะขอ ใช้เงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ประมาณ 1 ล้านบาท ใช้จุดดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของ 14 จังหวัดภาคใต้

ด้านนางนาที่กล่าวว่า ปัจจุบันสารสกัดจากกัญชาเป็นที่น่าสนใจของประชาชนและในขณะนั้นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล คือการทำให้กัญชา-กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชน โดยปลดล็อกในส่วนของการ ใบ ลำต้น เปลือกและเส้นใย ออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 เพื่อนำมาแปรรูป เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย สรุปว่า ด้วยปรากฏหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมว่าสารประกอบหรือกลุ่มสารประกอบในพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิด ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และไม่ควรมานำมาใช้เป็นประสมผสมในอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหาร จึงห้ามใช้พืชสัตว์หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 80 รายการในอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ และมีผลตั้งไปจากวันประกาศ

## ผุดฟาร์มมาตรฐาน'จังหวัด' เกษตรต้นเป็นสินค้าส่งออก

“ประภัตร” ลงพื้นที่สุโขทัยชมฟาร์ม เลี้ยงจังหวัดสุโขทัย เดินหน้าส่งเสริม เกษตรกรเลี้ยงจังหวัดในฟาร์มที่ได้มาตรฐาน

นายประภัตร โพธสุชน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์ม เลี้ยงจังหวัดสุโขทัย ของคุณสุโขทัย เกื้อใจแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จังหวัดทำชัย-ศรีสัชนาลัย ต.ทำชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ว่า เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานสากล ด้านสุขอนามัยและการแปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการเลี้ยง จังหวัดในประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าต่างประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก 36 ราย เลี้ยงจังหวัดในระบบโรงเรือนทั้งแบบปิดและแบบเปิดแปลงใหญ่ ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มจังหวัด (มาตรฐานฟาร์ม เลี้ยงจังหวัด GAP) ปัจจุบันส่งออก ตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐ เม็กซิโก สวิตเซอร์แลนด์ กลุ่มอียู ฯลฯ รูปแบบ ผงโปรตีนจากจังหวัด 100% นำไปทำพาสต้า

ส่วนลูกค้าในประเทศจะเน้นจำหน่ายออนไลน์ทั้งปลีก-ส่ง ทั้งผงโปรตีน จากจังหวัด 100% ซึ่งนำไปเป็นส่วนผสม ในอาหารสัตว์ จังหวัดรอบรอบปรุงรส

ข้าวเกรียบ กูกี้ และน้ำพริก มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 1.6 ล้านบาท หรือประมาณ 19.2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะเน้นเลี้ยงจังหวัดพันธุ์สะดังเป็นหลัก ซึ่งแต่ละเดือนแม่ผลิตได้นับสิบตัน แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะผงโปรตีนจากจังหวัดซึ่งส่งออก 90% มีจำหน่ายภายในประเทศเพียง 10% เท่านั้น

ทั้งนี้จังหวัดถือเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการของต่างประเทศมาก ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงจังหวัดเพื่อส่งออก สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้นและใช้น้ำน้อย

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าส่งออกสูง แต่ยังคงประสบกับปัญหาต้นทุนอาหารที่แพง จึงมอบหมายให้กรมปศุสัตว์เข้ามาดูแลกีดกันสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุน และให้มีคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และจะเดินหน้านำส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ หันมาเลี้ยงจังหวัดเป็นอาชีพเสริมในช่วงหน้าแล้ง ในรูปแบบฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ได้สินค้าที่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

# เติมน้ำยาระดับการจัดสวัสดิภาพช้าง

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยในปัจจุบันมีจำนวนประชากรช้างเลี้ยงมีประมาณ 3,783 เชือก และช้างป่าประมาณ 3,000-3,500 ตัว โดยช้างเลี้ยงส่วนใหญ่จะอาศัยภายในปางช้างที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นจำนวนมาก กรมปศุสัตว์จึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ. 2563 โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยสาระสำคัญของประกาศจะเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบการปางช้าง เจ้าของช้าง ควาญช้าง ต้องจัดสวัสดิภาพช้างในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการจัดการอาหารและน้ำ ด้านการจัดที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย การรักษาและการป้องกันโรค ด้านพฤติกรรมตามธรรมชาติ ด้านสภาวะจิตใจ ตลอดจนการกำหนดให้

มีการใช้งานช้างอย่างเหมาะสม ตามเงื่อนไขการใช้งานช้างในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การใช้งานเพื่อใช้เป็นพาหนะ เพื่อการแสดง เพื่อประกอบกิจกรรมร่วมกับช้าง และเพื่อชักลาก โดยได้กำหนดเงื่อนไขอายุช้าง เวลาทำงาน เวลาพักช้าง ลักษณะการใช้งาน น้ำหนักบรรทุก และระยะชักลากตามประเภทการใช้งานช้าง

“กฎหมายฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของช้างในปางช้าง ซึ่งจะส่งผลให้ช้างได้รับการจัดสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานปางช้างที่กำลังจะประกาศเป็นมาตรฐานบังคับในอนาคตอันใกล้ และก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวปรับปรุง พัฒนา การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้างให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว โดยเมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วขอเป็นประโยชน์แก่ทั้งคอตัวช้าง ผู้ประกอบการ เจ้าของช้าง ควาญช้าง และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในการมาท่องเที่ยวปางช้างในประเทศไทยอีกด้วย”.

## ไปรษณีย์ไทย ช่วยเกษตรกรไทย คัดของดีทั่วประเทศ รับฝากขาย รุกช่องทางออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ COVID-19



ไปรษณีย์ไทย หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าช่วยเกษตรกรในช่วงที่ยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตและสินค้าได้ตามปกติ

ไปรษณีย์ไทย จึงมุ่งทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยทั่วทั้งประเทศ ช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาด และกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดทั้งปี ประกอบด้วย

➤ **ช่วยรับฝาก** ขาย ณ ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะได้เลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในราคาที่ย่อมเยาแต่มีคุณภาพที่ดี เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง พุทราพันธุ์สุข ชมพูเพชรสายรุ้ง มังคุด ผลไม้ประจำท้องถิ่น ผลไม้แปรรูป รวมถึงของฝากที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่น



➤ **ช่วยส่ง** โดยกระจายสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชนให้ถึงมือผู้บริโภคมาตรฐานส่งเข้าได้บาย ส่งขายได้วันรุ่งขึ้น และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการใช้รถควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจะช่วยรองรับการสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทานที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ

➤ **ช่วยประชาสัมพันธ์** แนะนำสินค้าชุมชนที่เว็บไซต์ Thailandpostmart.com

แพลตฟอร์มที่มีสินค้าจากชุมชนมากที่สุดในประเทศ แบ่งตามหมวดสินค้าต่าง ๆ เช่น ของดีประจำจังหวัด สุขภาพและความงาม ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีความสะดวก ง่าย รวดเร็ว

➤ **ช่วยยกระดับสินค้า** ผ่านองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการค้าขายและการทำธุรกิจในโลกการค้ายุคใหม่ ทั้งการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การตลาดหรือโปรโมชั่นที่ช่วยดึงดูดผู้บริโภคและทำให้สินค้าสามารถขายได้ในปริมาณที่มากขึ้น

โดยตัวอย่างชุมชนที่ไปรษณีย์ไทยเข้าไปช่วยในด้านนี้ เช่น ลำไยอบแห้งละพูน จ.ลำพูน ไข่เค็มไชยา อ.สม. จ.สุราษฎร์ธานี พุทราพันธุ์สุข จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น

➤ **ช่วยสนับสนุนผ่านเครือข่ายพันธมิตร** โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชั้นนำ อาทิ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เพื่อสนองนโยบายแต่ละด้านของแต่ละองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะช่วยกันยกระดับชุมชนให้เดินหน้าต่อไปได้ เช่น การขนส่งสินค้าในราคาพิเศษให้กับผู้ประกอบการในเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

ไปรษณีย์ไทย ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร รวมถึงผู้ที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขนส่งถึงผู้บริโภคโดยตรง และเน้นช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวและปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจมาสู่โลกการค้ายุคใหม่ให้มากขึ้น ตั้งเป้าปี 2564 สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนรวมกว่า 200 ล้านบาท เพื่อให้สามารถเดินหน้าและก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

# มั่นใจคนล้นงาน'กัญชาบุรีรัมย์' 'ผอ.' ลั่นไม่มีกักเทคนิคการปลูก

ผอ.สถาบันกัญชาฯ ชวนฟังเทคนิค 'ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น' ที่สนามช้าง 5 มีนาฯ ลั่นอธิบายทุกขั้นตอน เผยประสาน 12 เขตสุขภาพ ขับเคลื่อนทั่วไทย

(อ่านต่อหน้า 5)

## กัญชาบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดงานมหกรรม "กัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน" ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 ว่า ในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ภายหลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. เดินทางไปเปิดงานอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ภายในงานจะมีการสัมมนาวิชาการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง และร่วมจะอยู่ในเวทีสัมมนาด้วย โดยพูดในประเด็นบ้านละ 6 ต้น ฝันที่เป็นจริง

นพ.กิตติกล่าวว่า สธ.มีโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชาทางการแพทย์ บ้านละ 6 ต้น ภายใต้วินยาศึกษาวิจัย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด สธ. โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการแห่งแรกไปแล้วที่บ้านโนนมาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โนนมาลัย อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และกำลังจะกระจายรูปแบบการปลูกไปใน 12 เขตสุขภาพ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ในฐานะหน่วยงานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จึงต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการนำนโยบายกัญชาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

"การปลูกกัญชา 6 ต้น เป็นนโยบายที่ สธ.ตั้งเป้าให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการสามารถนำกัญชาไปปลูกที่บ้านได้ อันเป็นการลดต้นทุนการปลูก โดยเมื่อปลูกแล้วให้ส่งดอกที่ปลูกได้ให้โรงพยาบาลภาค

รัฐที่รับรองมาตรฐานการผลิตจีเอ็มพี (GMP) ไปแปรรูปเป็นยา ส่วนเกษตรกรสามารถนำไปกิ่งก้าน ลำต้น และราก ไปใช้ประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ประสานเขตสุขภาพทั้ง 12 แห่ง เตรียมการ 4 ข้อ ก่อนดำเนินการ ได้แก่ 1. รัฐบาลทางหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจชุมชนควรตั้งเป้าการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เช่น ภาครัฐควรชัดเจนว่าจะนำกัญชาไปใช้กับผู้ป่วยโรคใด เป็นยาแผนไทยหรือยาแผนปัจจุบัน ส่วนวิสาหกิจชุมชนควรวางแผนว่าจะนำ ใบ ราก ลำต้น ไปสร้างอาชีพได้อย่างไร เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีกลไกทางที่มีมาตรฐาน" นพ.กิตติกล่าว

ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาฯกล่าวว่า ในกรณีของการผลิตเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องมีหน่วยงาน หรือสถานที่การผลิตที่ได้มาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด จัดหาต้นทางที่ดี การปลูกกัญชา 6 ต้น ส่วนใหญ่จะดำเนินการในเกษตรกรรายย่อย ยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐอีกมาก ทั้งเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ องค์ความรู้ในการปลูก ปักชำ การดูแลระหว่างปลูก การเก็บเกี่ยว ดึงหน่วยงานพันธมิตรมาเสริมทัพ นอกจากนี้ การทำให้กัญชาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ช่วยในการจัดหาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ช่วยในการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ช่วยในการจัดจำหน่าย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ช่วยในเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งภาคเอกชนที่ช่วยทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาด

ขณะที่ น.ส.กัญญารัตน์ ท่วมโสม ผอ.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยถึงงานมหกรรม "กัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน" ในวันที่ 5-7 มีนาคมนี้ ว่า มหกรรมดังกล่าว สาธารณสุขจังหวัดจะเป็นแม่งานหลัก ส่วนทองเที่ยวและกีฬาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พัก แหล่งท่องเที่ยว

เที่ยว ร้านอาหาร รวมถึงสถานที่อื่นๆ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดพร้อมให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้ว

"งานกัญชา กัญชง มีทั้งนันทนาการ ด้านอาหาร อาหาร เวชสำอาง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่า รวมถึงการเรียนรู้เพื่อต่อยอด นอกจากนี้ ยังมีจุดให้บริการตรวจรักษาฟรีของคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ กัญชา กัญชง จากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ เรียนรู้เพื่อต่อยอดกับเวิร์กช็อป กัญชา กัญชง ฟรีทุกวัน ล้วนแต่เป็นโปรแกรมที่ประชาชนทุกระดับชั้นอยากเข้าไปชมและสัมผัส" น.ส.กัญญารัตน์กล่าว

น.ส.กัญญารัตน์กล่าวว่า จากข้อมูลทราบว่า มีคนลงทะเบียนทางออนไลน์แล้วกว่า 5,000 คน และคาดว่าจะมีคนivolลอีกน หน่วยงานอีกหลายเท่าตัว และคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานมหกรรมกัญชา กัญชง 360 องศา ไม่น้อยไปกว่าการจัดงานพันธุบุรีรัมย์ไปเมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่มีคนเดินทางมาเข้างานมากกว่า 1.5 แสนคน

"สำหรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้ เดินทางมาได้โดยไม่ต้องกักตัว ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องผ่านการสอบสวนหาเชื้อโควิดก่อน โดยผู้ตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองจำนวนเงิน 600 บาท หากไม่พบเชื้อจะสามารถท่องเที่ยวได้อย่างเสรี" น.ส.กัญญารัตน์กล่าว

ที่ จ.สกลนคร ผศ.ดร.ณธกร ทัศนัส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร กล่าวว่า ขณะนี้งานวิจัยด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ ประสบความสำเร็จและคืบหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเริ่มดำเนินการปลูกกัญชาใน 2 โรงเรือน มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 จนใช้ประโยชน์สูงสุดจากกัญชาสายพันธุ์หางกระรอกผลิตสารสำคัญเข้าตำรับยาแพทย์แผนไทย กว่า 130,000 ขวดหรือซอง จนปัจจุบันเป็นต้นแบบของการปลูกกัญชาที่มีประสิทธิภาพ และมีคู่มือพร้อมจัดอบรมแก่วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ที่สนใจไปแล้ว 4 รุ่น ให้มีมาตรฐานการปลูก วัตถุประสงค์ให้ทราบว่ากัญชามีอะไรบ้าง ในการคัดเลือกขยายพันธุ์ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูกได้

"ตอนนี้เรากำลังใช้ระบบควบคุมการปลูกอัตโนมัติ เพื่อควบคุมการปลูกให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งดิน น้ำ ปุ๋ยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในทางการแพทย์ จะเห็นได้จากผลผลิตของเรา สายพันธุ์หางกระรอก 1 ต้นจะให้ผลผลิต ดอกสดถึง 2 กิโลกรัม ปกติจะได้แค่



1 กิโลกรัม ใบที่มีความแก่สมบูรณ์สำหรับตำรับยาแพทย์แผนไทยถึง 1 กิโลกรัม ขณะเดียวกัน นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ กำลังพัฒนาทำอาหารพัฒนาสูตร ผงปรุงรส น้ำซุปรก้วยเดี่ยว เครื่องสำอาง เพื่อหาค่าโภชนาการว่ามีอะไรบ้างในสารสำคัญของกัญชา เช่น สมุนไพร ยาหม่อง โดยเฉพาะพัฒนาสายพันธุ์เพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ ให้กับทางการแพทย์ในการส่งเสริมกัญชาต่อสุขภาพ ทั้งยารักษาโรค และโภชนาการด้านอาหารในอนาคต” ผศ.ดร.ณชรกรกล่าว

ที่ จ.พัทลุง บริเวณแปลงสาธิตปลูกกัญชาบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง นางนาทิจรัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี นายภูเกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมในกิจกรรมเก็บเกี่ยวใบกัญชาหนึ่งเดียวในภาคใต้ เพื่อนำใบกัญชา และส่วนประกอบ ไปสกัดเป็นยาสมุนไพรรักษาผู้ป่วยโรค มะเร็ง และโรคอื่นๆ ซึ่งเป็นแห่งแรกในภาคใต้

นายภูเกียรติกล่าวว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลจัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย จึงได้มอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ ร่วมกับ อบต.นาปะขอ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรผสมผสานบ้านนาปะขอ ปลูกกัญชา วัตถุประสงค์ เพื่อนำผลผลิตกัญชา ไปเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตตำรับยาแผนไทย ที่มีกัญชาปรุงผสม ได้แก่ ตำรับยาน้ำมันสนันไตรภพที่ปลอดภัย และนำผลผลิตกัญชา ส่งเป็นวัตถุดิบให้กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรไทย ผลิตเป็นยาแผนไทย

สำหรับกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ ประกอบด้วย

การสาธิต การปรุงอาหารจากกัญชา และชมแปลงสาธิตการปลูกกัญชาเพื่อสุขภาพ ทดลองทานอาหารที่ผลิตจากใบกัญชา และน้ำดื่มสมุนไพรกัญชา โครงการปลูกกัญชา ที่ อบต.นาปะขอ ใช้เงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ประมาณ 1 ล้านบาท ใช้จัดตั้งกล้าเป็นพื้นที่นำร่องในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของ 14 จังหวัดภาคใต้

ด้านนางนาทิจกล่าวว่า ปัจจุบันสารสกัดจากกัญชาเป็นที่น่าสนใจของประชาชนและในขณะนั้นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล คือการทำให้กัญชา-กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชน โดยปลดล็อกในส่วนของราก ใบ ลำต้น เปลือกและเส้นใย ออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 เพื่อนำมาแปรรูป เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 พ.ศ.2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย สรุปว่า ด้วยปรากฏหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมว่าสารประกอบหรือกลุ่มสารประกอบในพืช สัตว์หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิด ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคและไม่ควรนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหาร จึงห้ามใช้พืชสัตว์หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 80 รายการในอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ และในมีผลถัดไปจากวันประกาศ



## เพื่อนให้ดี ตั้งรมต.

พลพวงจากคำพิพากษาศาลอาญาลังจำคุกอดีตแกนนำกลุ่ม กปปส. 8 คน ในคดีกบฏจากการชุมนุมและบุกรุกสถานที่ราชการเมื่อปลายปี 2556

ทำให้ นายถาวร เสนเนียม อดีต รมช.คมนาคม นายณัฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต รมว.ดีอีเอส ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 60 มาตรา 170 (4) ระบุว่า ความเป็นรัฐมนตรีย่อมสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวเมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 98

กระแสการปรับแทนที่ 3 รมต.กำลังถูกจับตามองว่าจะออกมาสูตรไหน

“บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะตัดสินใจอย่างไร

โดยเฉพาะแก้อี้ รมว.ศึกษาธิการ และดีอีเอส ที่เป็นโควต้าพรรคพลังประชารัฐ เริ่มจะเห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นในพรรค

ไล่เรียงตั้งแต่ข่าวการล่าชื่อ ส.ส.พรรค พปชร.ถึง “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ คัดค้านการนำคนนอกมาเป็นรัฐมนตรี เป็นการส่งสัญญาณว่าควรต้องเป็นเรื่องของพรรค เป็นเรื่องของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคที่จะตัดสินใจ

การออกมาเรียกร้องของกลุ่ม 13 ส.ส.ภาคใต้ที่เรียกร้องกดดันขอโควต้ารัฐมนตรี 1 ตำแหน่ง

ด้วยเหตุผลตามที่ นายสาธิตน์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พปชร. ระบุว่าจากสัดส่วนของ ส.ส.ภาคใต้ที่มีอยู่ ก็ควรจะได้เป็นรัฐมนตรีอย่างน้อย 1 คน เพื่อจะได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ภาคใต้

ข้อเรียกร้องไม่ได้กดดัน เพราะอำนาจปรับ ครม.เป็นของนายกฯโดยตรง

ความวุ่นวายที่เริ่มก่อตัวขึ้นทำให้การแต่งตั้ง รมต.คราวนี้ไม่ง่ายเสียทีเดียว ที่จะให้เป็นที่พอใจของกลุ่มก๊วนต่างๆ ใน พปชร.

แม้จะแค่ 2 ตำแหน่งตามโควต้าของ พปชร.เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคอื่น

ไม่ยากที่จะเป็นที่ยอมรับในตัวบุคคลที่จะแต่งตั้ง และไม่ทำให้ ครม.บิ๊กตู เป็นเป้าโดนถล่มอีก

ยิ่งกระแสข่าวที่มีชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขึ้นเป็น รมว.ดีอีเอส

และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน จะขึ้นเป็น รมว.ศึกษาธิการ

โดยเฉพาะตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ เป็นกระทรวงใหญ่เกรดเอ งบประมาณมากที่สุด 3 แสนกว่าล้านแล้ว

การเฟ้นคนเข้ามาต้องคัดสรรเป็นพิเศษ ไม่ใช่แค่โควต้าพรรคการเมือง

อย่างมุมมองของนักวิชาการ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่เห็นว่า เป็นโอกาสของรัฐบาลในการหาคนที่เปี่ยมมืออาชีพ มีความรู้เรื่องการศึกษา ต้องมองภาพอนาคต และเข้าใจธรรมชาติของคนในวงการศึกษาให้ออกด้วย ทั้งหมดนี้ถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ ไม่ใช่เลือกจากโควต้าการเมือง เพราะอาจทำให้ได้คนที่มีความสามารถไม่ตรงกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง

หากรัฐบาลเลือกคนที่เหมาะสมมาจะเป็นการกอบกู้ภาพลักษณ์ของรัฐบาล

หากเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่นายกฯบอกไว้ว่าการแต่งตั้ง รมต.ทดแทนที่ว่างลง จะต้องรวดเร็ว

สัปดาห์นี้น่าจะเริ่มลงตัวว่าใครจะคว้าแก้อี้ และจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ต้องติดตาม

### นายด่าน

# จัดคิวใหม่วัคซีนเข็มแรก 'บิกตู' ถอนตัว

## เหตุยังไม่รับรองยี่ห้อเกาหลี ปลดสธ.ประเดิมฉีดซิโนแวค มหาชัยเฮได้2หมื่นโดสรพ.แรก

'บิกตู'ไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด  
คนแรก สธ.เผย'แอสตรา'ล็อตแรก  
จากเกาหลีที่จะฉีดให้นายกฯ ยัง  
ไม่ผ่านการรับรอง ชยับให้ปลด สธ.  
ประเดิมฉีดซิโนแวค  
(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

วัคซีนเข็มแรก

### 'บิกตู'เลื่อนฉีดแอสตราเกาหลี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นคนแรกที่สถาบันบำราศนราดูร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ การฉีดวัคซีนเข็มแรกในประเทศไทยได้มีการเลื่อนและจัดคิวใหม่แล้วในเวลา 08.10 น. น.ส.นันทริยา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลง.) เปิดเผยว่า เรื่องการฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการฉีดนั้น ยืนยันยังไม่มีการกำหนดการไปฉีดวัคซีนดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค เป็นผู้แจ้งขอเลื่อนมายังทำเนียบรัฐบาล

รายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า สาเหตุเกิดจากติดขัดปัญหาในเรื่องของธุรการที่เป็นส่วนของเอกสาร เนื่องจากวัคซีนของแอสตราเซนเนกาล็อตแรกนี้มาจากประเทศเกาหลีใต้ แม้จะผ่านการรับรองจากประเทศต้นสังกัดแล้วก็ตาม แต่เป็นการรับรองให้ทางเกาหลีเท่านั้น การที่ประเทศไทยดัดยอนนำเข้ามานั้นจึงยังไม่มีเอกสารรับรองเป็นทางการ อยู่ระหว่างขั้นตอนทางธุรการการดำเนินการ

### นายกฯเป็นปร.-อนุทินก็ไม่ฉีด

น.ส.นันทริยาเปิดเผยว่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมจะเดินทางไปเป็นประธานและสักขีพยานในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกที่สถาบันบำราศนราดูร ในเวลา 07.30 น. แต่ไม่ได้เป็นผู้รับวัคซีน โดยผินายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธี ส่วนตัวไม่ทราบว่าจะฉีดหรือไม่ เพียงแต่ทราบว่าปลดกระทรวงสาธารณสุขจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ จะทำการฉีดจะเป็นในส่วนของวัคซีนซิโนแวค

มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์มีดำริและให้สอบถามไปยังบรรดารัฐมนตรีที่มีอายุในเกณฑ์สามารถรับวัคซีนซิโนแวคได้ สมครใจฉีดวัคซีนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มีผู้ตอบรับเบื้องต้นมาแล้ว อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นาย

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

### อนุทินปัดขโมยซีนนายกฯ

ขณะที่นายอนุทินกล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังมีความกำหนดเดิม 28 กุมภาพันธ์ แต่ฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นคนแรกที่จะเข้ารับการฉีด ทั้งนี้ในเวลา 07.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมตนจะเดินทางไปให้กำลังใจที่สถาบันบำราศนราดูร จากนั้นก็เป็นการฉีดให้กับบุคลากรหน้าด่านที่ทำงานควบคุมป้องกันโรค รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องอย่าง อสม. หลังจากตนนั้นจะเดินทางไปที่ จ.สมุทรสาคร ดูความพร้อมในพื้นที่ด้วย

นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนของตนนั้นขอให้เห็นดุลพินิจของแพทย์ และปฏิเสธข่าวลือขโมยซีนนายกฯ รัฐมนตรีที่จะฉีดวัคซีนก่อนนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะวัคซีนแต่ละชนิดมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน โดยวัคซีนซิโนแวคฉีดให้กับคนที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี ส่วนแอสตราเซนเนกาฉีดให้กับคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ใช่เรื่องใครฉีดก่อนฉีดหลัง การฉีดต้องคำนึงถึงความปลอดภัย จึงต้องให้แพทย์เป็นคนตัดสินใจ ส่วนหลังการรับวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เกิดขึ้น เชื่อว่าผลลัพธ์ของวัคซีนจะเป็นคำตอบ และหลังการฉีดก็ต้องรอดูผลด้วย

### ป่วยโควิดใหม่72รายไม่มีดับ

เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย เวลา 11.30 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ว่า

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ 72 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 50 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 13 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 9 ราย รวมสะสม 25,881 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 23,119 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,762 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 25,022 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 776 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อในกระบวนรอบใหม่ สะสม 21,644 ราย แบ่งเป็นการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 14,498 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 6,158 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 988 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 23 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 50 ราย พบในสมุทรสาคร 34 ราย กรุงเทพมหานคร (กทม.) 5 ราย ปทุมธานี 6 ราย ตาก 2 ราย นครปฐม 2 ราย พระนครศรีอยุธยา 1 ราย ส่วนการคัดกรองเชิงรุก 13 ราย พบในสมุทรสาคร 3 ราย ตาก 2 ราย ปทุมธานี 8 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย ได้แก่ สหราชอาณาจักร 3 ราย อิหร่าน ไนจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย กานา เมียนมา ประเทศละ 1 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 113,985,943 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 432,632 ราย อาการรุนแรง 91,046 ราย รักษาหายแล้ว 89,539,707 ราย เสียชีวิต 2,529,337 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 29,136,912 ราย เป็นรายใหม่ 80,625 ราย 2.อินเดีย จำนวน 11,079,094 ราย เป็นรายใหม่ 16,056 ราย 3.บราซิล จำนวน 10,457,794 ราย เป็นรายใหม่ 63,908 ราย 4.รัสเซีย 4,223,186 ราย เป็นรายใหม่ 11,086 ราย 5.สหราชอาณาจักร 4,163,085 ราย เป็นรายใหม่ 8,523 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 114 ของโลก

### วัคซีนล็อตแรกถึงสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 10.09 น. รถตู้เก็บความเย็นของบริษัทเอกชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ได้นำวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก

ยี่ห้อ SINOVAC จำนวน 20,040 โดส ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล (รพ.) สมุทรสาคร โดยมี นพ.ธนพัฒน์ พวงเพชร นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.สมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร วัคซีนทั้งหมดถูกนำไปเก็บไว้ที่คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม เพื่อตรวจนับแล้วรีบนำเข้าตู้แช่เย็นในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส และมีการรายงานอุณหภูมิผ่านระบบออนไลน์ทุก 20 นาที สำหรับจำนวนวัคซีนป้องกันโควิดในส่วนที่เหลือของ รพ.สมุทรสาคร จะทยอยตามมาจนครบประมาณ 25,000 โดส

นพ.ธนพัฒน์กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เริ่มจากบุคลากรและผู้นำระดับจังหวัด ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเสี่ยง 159 คน จากนั้นวันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป ทยอยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อสม. และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในระบบสาธารณสุข และในเดือนพฤษภาคมคาดว่าจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไป ยืนยันว่าเป็นกระบวนการในการป้องกันโควิด-19 ที่ปลอดภัย และไม่เป็นอันตราย

### รพ.มหาชัยพร้อมฉีด159คน

ในส่วนของ รพ.สมุทรสาคร จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 159 คน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 2 ราย, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, นายก อบต.ท่าทราย (ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง) ปลัดจังหวัด, ผอ.รพ.สมุทรสาคร และตามด้วยตัวแทนฝ่ายทหาร ตำรวจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอเมือง สาธารณสุขอำเภอเมือง ประธานอสม. สมาอุตสาหกรรม สมาหอการค้า ตัวแทนผู้มีโรคประจำตัว ตัวแทนแรงงานในพื้นที่เสี่ยง ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนแม่ค้าตลาด ตัวแทนเจ้าของหอพัก เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข (สสจ./สสอ./รพ.สต. 20 คน และ รพ.สมุทรสาคร 20 คน, อสม. 20 คน) เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยด่านหน้า ฝ่ายปกครอง/ทหาร/ตำรวจ 20 คน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 20 คน ผู้มีโรคประจำตัว

20 คน และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 20 คน นพ.สุฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์ สสจ.นนทบุรี เปิดเผยว่า จ.นนทบุรี ได้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล็อตแรก 3,000 โดส จะแบ่ง 2 ส่วน คือ ฉีดให้บุคลากรด่านหน้าของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันข้าราชการ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันสิรินธร สถาบันทันตกรรม และหน้าที่อื่นๆ จำนวน 1,500 คน เริ่มฉีด 28 กุมภาพันธ์ ส่วนอีก 1,500 โดส จะเริ่มฉีดในวันที่ 2 มีนาคม ที่ รพ.พระนั่งเกล้า อ.เมืองนนทบุรี

### ชาวปทุมมาตรวจโควิดวันหยุด

เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมโรค บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างห้างโลตัส สาขารังสิต (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประชาชนอาศัยวันหยุดได้พาครอบครัวเดินทางมารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจคัดกรองแบบ Rapid Test จะทราบผลทันทีที่บริเวณลานมะเดื่อ ข้างตึกฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนพระเชตุพนคึกคัก มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ จ.ชุมพร เป็นวันที่ 6 กลุ่มเป้าหมายการตรวจทั้งจังหวัดตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 9,149 ราย แบ่งเป็น อ.เมืองชุมพร 2,622 ราย อ.ท่าแซะ 1,138 ราย อ.ปะทิว 1,366 ราย อ.สวี 873 ราย อ.ทุ่งตะโก 460 ราย อ.หลังสวน 1,732 ราย อ.พะโต๊ะ 400 ราย อ.ละแม 555 ราย และไม่ระบุอำเภออีก 3 ราย โดยในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของ รพ.ชุมพรเชตุพนคึกคักมี 2,300 ราย มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการตรวจในครั้งนี้ 100 ราย โดยแรงงานต่างด้าว เข้ารับการตรวจ 95 ราย ยอดรวมสะสมทั้งหมดของแรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 584 ราย ขณะที่การตรวจหาเชื้อเชิงรุกในชุมชน 5,473 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ 5,466 ราย รอผลตรวจ 7 ราย ส่วนการตรวจหาเชื้อเชิงรับในหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวม 1,963 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 1,937 ราย และรอผลตรวจ 26 ราย

**เอกชนไม่เอารมต.ยี้  
จี้อรับได้มือบริหาร  
คลังจ่อผูกมาตรการ  
ช่วยชรก.1ล้านคน**

ธ.ก.ส.หนุนเลี้ยงโคขุนรายได้  
ดี-ให้กู้ดอกถูก จองสิทธิเรา  
ชนะไร้มือถือพุง 1.73 ล้าน  
คลังเตรียมเซ็นมาตรการดูแล  
ชรก. ส.อ.ท.เชียร์ดึงคนเก่ง  
ฟื้นฟูประเทศ (อ่านต่อหน้า 6)

**ต่อจากหน้า 1**

**ช่วยชรก.**

### จองสิทธิเราชนะไร้มือถือพุง 1.73ล.

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะของกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์โฟน ที่จุดบริการรับลงทะเบียน สะสม ล่าสุดจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1.73 ล้านคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรือผู้ไม่มีสมาร์โฟน ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิได้วันที่ 4 มีนาคมนี้ และได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะ งวดแรกวันที่ 5 มีนาคม ส่วนผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิได้วันที่ 15 มีนาคม และได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะ งวดแรกวันที่ 19 มีนาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน และกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ทั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและยืนยันการใช้สิทธิโครงการเราชนะแล้ว จำนวนมากกว่า 15.6 ล้านคน รวมมีผู้ใช้สิทธิแล้วทั้งสิ้นจำนวน 29.3 ล้านคน มีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 45,213 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน ผุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวนมากกว่า 1.1 ล้านกิจการ

### คลังเตรียมเซ็นมาตรการดูแลชรก.

นายภูษฎา จินะวิจารณ์ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้ดูแลกลุ่มข้าราชการให้ได้รับการเยียวยาจากวิกฤตโควิด-19 เหมือนคนกลุ่มอื่นๆ ที่มีมาตรการเยียวยาแล้วนั้น ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณารายละเอียดของมาตรการเพื่อเยียวยากลุ่มข้าราชการ หากได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา

“การพิจารณาว่าจะช่วยข้าราชการระดับใด หลักการเบื้องต้น ข้าราชการที่อยู่ระดับสูงจะไม่ได้รับสิทธิในมาตรการเยียวยา เนื่องจากไม่ได้ถูกเลิกจ้าง และยังได้รับเงินเดือนตามปกติ ส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้น จะดูในรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งกระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลของกลุ่มข้าราชการทั้งหมดกว่า 1 ล้านคนอยู่แล้ว และระบบของข้าราชการไม่ยุ่งยาก แต่จะได้ข้อสรุปเมื่อไร ยังไม่สามารถระบุได้” นายภูษฎากล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า มาตรการเยียวยาข้าราชการ ลูกจ้างรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อยนั้น ทางกระทรวงการคลังได้มอบให้กรมบัญชีกลาง ดูแลเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่ได้สรุปในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร

### ธกส.ให้กู้ดอกถูก-เลี้ยงโคขุน

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง ทั้งนี้ ได้สนับสนุนให้เกษตรกรหัน

มาเลี้ยงโคขุนเพราะกำลังได้รับความนิยมในการบริโภค ส่งผลให้มีราคาสูงขึ้นกว่าในอดีต โดยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะได้รับความรู้ในการเลี้ยงที่เป็นมาตรฐานโดยกรมปศุสัตว์ควบคู่กับการจัดทำแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โดยวิสาหกิจชุมชนที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย เป็นเพื่อเป็นค้ำประกันและค่าใช้จ่ายหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี หรือล้านละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันกู้ และตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร กำหนดชำระคืนเงินกู้กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) กรณีค้ำประกันไม่เกิน 15 ปี (พิเศษไม่เกิน 20 ปี) นับแต่วันที่กู้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่วันที่ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท “โครงการนี้ดำเนินการโดยใช้หลักตลาดนำการผลิต ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 104 แห่ง ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนสินเชื่อไปแล้วกว่า 417 ล้านบาท” นายสมเกียรติกล่าว

### ชอรมต.ร้อง‘เอส’-ไม่เอาอี้

นายเกรียงไกร เอี๋ยรณกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของรัฐบาลว่า อยากเห็นรัฐมนตรีที่เป็นคนเก่งเหมาะสม คนดี ประชาชนเห็นชื่อแล้ว เอสไม่ใช่ ยี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อาจใช้คนในคณะรัฐบาลที่มีอยู่ หากไม่มีก็ควรดึงคนนอกเข้ามาทำงาน เพราะเวลานี้วิกฤติเข้ามาแล้ว ทั้งไทยและทั่วโลก ประชาชนกำลังได้รับการฝึกซ้อมทางเศรษฐกิจกำลังจะกลับมา เวลานี้จึงอยู่ในโหมดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาโควิด-19 มาเป็นเวลามากกว่า 1 ปี อากาศหนักกว่าหลายประเทศในภูมิภาค เพราะพึ่งพาท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจควรเป็นบุคคลที่เหมาะสมจริงๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูประเทศยามนี้

“ที่ผ่านมาทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลยังทำงานไม่สอดคล้องกันนัก ต่างคนต่างทำ ดังนั้น การปรับ ครม.ครั้งนี้ เอกชนอยากให้การทำงานของรัฐบาลและของพรรค

ร่วมรัฐบาลมีทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกัน เพื่อนโยบายขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ อยากรให้ปรับปรุงการทำงานของระบบราชการให้มีความสิ้นไหล เพราะปัจจุบันยังติดกฎระเบียบจำนวนมาก เอกชนทำงานหนัก อยากรได้การปฏิบัติที่รวดเร็ว ทันเวลา แต่หากกลไกภาครัฐติดขัด ทำไม่ทัน จะทำให้งานหนักกันอยู่ ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าตามเป้าหมายและอาจเกิดความเสียหายตามมา” นายเกรียงไกรกล่าว

### หอค้าเชื่้อมีอรร.ดีทุกกระทรวง

นายกสินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่ ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงแรงงานมีการทำงานเชิงรุก มีการรับฟังจากหอการค้าตลอด อย่างนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีการลงมาลุยทำงานเอง มีบางอย่งที่ยังไม่ขับเคลื่อน แต่ส่วนใหญ่ประเมินออกมาแล้วดีมาก

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่ การปรับ ครม.เป็นเรื่องปกติ ในอดีตหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเปลี่ยน ครม.ค่อนข้างบ่อย เพื่อปรับ

เปลี่ยนลักษณะการทำงาน นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้ที่ดูแลกำกับนโยบายก็สามารถทำได้

นายธนวรรธน์กล่าวว่ การปรับ ครม.จะดูที่ 2 อย่ง คือ 1.เรื่องผลงาน ดูว่ามีผลงานหรือไม่ การตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านได้ชัดเจนหรือไม่ ซึ่งการทำงานแก้ปัญหของรัฐบาลยังมีหลายส่วนที่ทำงานได้อยู่ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความพยายามผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวภายใน อย่งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน แต่เจอปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่เสียก่อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สินค้าเกษตรหลายตัวราคาเพิ่มขึ้น กระทรวงพาณิชย์ มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้น แต่แนวโน้มการส่งออกดีขึ้น ราคาสินค้าภายในประเทศยังดูแลได้ดี กระทรวงการคลัง มีมาตรการทางเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างเยอะ กระทรวงคมนาคม มีแผนการสร้างรถไฟฟ้าออกมาอย่างต่อเนือง ทุกกระทรวงมีผลงานออกมาอย่างเป็นประจักษ์ และ 2.เรื่องทางการเมือง เป็นเรื่องที่ยื่นอยู่กับนายกรัฐมนตรี ถ้าเอาเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาเป็นตัวตัดสิน ส่วนใหญ่มีการไว้วางใจ โดย ส.ส.พรรครัฐบาลคะแนนจะลดหลั่นกัน เป็นเรื่องปกติ



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไลฟ์สไตล์

สังคม > ข่าวภูมิภาค

# เกษตรเลี้ยงป็นนครศรีฯับอุตสาหกรรมยางแห่งอาเซียน

วันที่ 27 ก.พ. 2564 เวลา 15:45 น.



## นครศรีธรรมราช-“อลงกรณ์”ตรวจตลาดกลางยางพาราแนะเพิ่มเทคโนโลยีบล็อก เซน พร้อมระบุ รุมว.เกษตรเลี้ยงป้อนนครศรีฯเป็นอุตสาหกรรมยางแห่งอาเซียน คู่“รับเบอร์ ซิตี้”สงขลา”

นายอลงกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายาง เปิดเผยหลังการตรวจเยี่ยมตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราชของการยางแห่งประเทศไทยและสหกรณ์นิคมทุ่งสงว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนายางไทย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้(Southern Economic Corridor) โดยเฉพาะการพัฒนา”นครศรีธรรมราช”และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลาและพัทลุงเป็นอุตสาหกรรมยางแห่งอาเซียนคู่กับการพัฒนา”รับเบอร์ ซิตี้เมืองยางสงขลา”โดย “กยท.”ยืนยันล่าสุดว่าผลการศึกษาโครงการรับเบอร์วัลเลย์ นครศรีธรรมราชจะถึงมือบอร์ดการยางฯภายในสิงหาคมนี้

นายอลงกรณ์กล่าวว่าโครงการรับเบอร์วัลเลย์(Rubber Valley)เป็นรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมยางพาราแบบครบวงจรโดยใช้พื้นที่ของ กยท. 41,000 ไร่ ในต.กรงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชเป็นการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยางไทยควบคู่กับการพัฒนารับเบอร์ซิตีหรือเมืองยางที่สงขลาโดยวิสัยทัศน์ใหม่มุ่งส่งเสริมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานแทนการส่งออกในรูปวัตถุดิบจะทำให้ชาวสวนยางและสถาบันยางรวมทั้งผู้ประกอบการและประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ไม้อย่างทั้งหมด โดยเฉพาะถุงมือยางซึ่งกำลังมีความต้องการเพิ่มขึ้นเพราะผลกระทบโควิด19 รวมถึง Tires, middle weight tires, rubber products, latices, rubber tubes and rubber tapes, rubber shoes, carbon black, reclaimed rubber, rubber machinery, rubber materials ฯลฯ



- ฟรุ้ตบอร์ดประชุมปรับแผนเร่งเครื่องพัฒนารับมือผลไม้ฤดูกาลใหม่
- "เฉลิมชัย"นำทีมทดสอบนวัตกรรมเกี่ยวข้าวขนาดเล็กลดต้นทุนชาวนา

ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์AIC(Agritech and Innovation Center)และศูนย์ความเป็นเลิศด้านยางพารา(Center of Excellence)จะสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมทั้งอัพเกรดประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

“เราต้องปรับเกมเล่นใหม่ให้สมฐานะการเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราอันดับ1ของโลก ต้องกล้าคิดกล้าทำพร้อมเป็นผู้นำของโลกโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นธงนำ ทั้งนี้ เราจะร่วมมือกับประเทศจีนในฐานะประเทศผู้ซื้อยางพารารายใหญ่ของไทยและของโลกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโครงการ”หุบเขาแห่งอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber Valley)” หรือ “ฐานการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราของโลก (Platform of Rubber Valley)” ก่อตั้งเมื่อปี 2555 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ในตำบลชีโป (Shibei) เมืองชิงเต่า (Qingdao) มณฑลซานตงเป็นโมเดลนิคมอุตสาหกรรมยางใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก” นายอลงกรณ์ กล่าว